



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖, ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๗๔๘

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) /
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) / คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี /
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ
สัมฤทธิ์สกุล) / ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) / ผู้ช่วยอธิการบดี
(อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง) / ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา/รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้แจ้งเรื่องสายตรงนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งมีประเด็น
ข้อคำถามที่ต้องชี้แจงและตอบประเด็นปัญหา จำนวน ๖ ประเด็น ดังนี้

๑. การขอใช้เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่นำไปก่อสร้างศูนย์อาหาร
Green Canteen

มอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)

๒. ปัญหากลิ่นมูลหมูในฟาร์มคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

มอบให้คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

๓. การบริหารจัดการแก้ไขเรื่องขมเสียและมีเชื้อราให้นักศึกษา

มอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) และ
กองพัฒนานักศึกษา

๔. ปัญหาเรื่องการบัญชีเงินคงค้างของนายอ่อนเรือน ขยัน

มอบให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) / ฝ่ายกฎหมาย

๕. การประมูตรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นค.๑๙๒๒

มอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) และสำนักวิจัยและส่งเสริม
วิชาการการเกษตร

๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤติโควิด 19
ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture-BCG)

ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง)

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มอบให้ผู้เกี่ยวข้องทั้ง ๖ ประเด็น สรุปรายงานเสนออธิการบดี ผ่านงานอำนวยการ กองกลาง ภายในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



(นางประนอม จันทรงษ์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ

กองพัฒนการบริการมหาวิทยาลัย
วันที่ 010
วันที่ 21 ก.ค. 2555

กราบเรียนท่านนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ดร.อำนาจ ยศสุข) วันนี้มีข้อสงสัยที่จะขานพินัยมหาวิทยาลัย
ถามและหาคำตอบหลายประเด็น ซึ่งได้มีการแก้ไขปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างไร ?

ประเด็นที่ 1 การนำเงินกองทุนพัฒนาแม่โจ้ไปก่อสร้างโรงอาหารหลังคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 12 ล้านกว่าบาท โดยคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินเห็นชอบให้สำนักงานทรัพย์สินเงินตรงของกองทุนพัฒนาแม่โจ้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 12,778,720.72 บาท โดยไม่มีสัญญาการกู้เงิน/ดอกเบี้ย และหลักคำประกันรวมทั้งกำหนดเวลาการชำระเงินคืน อันเป็นการให้ผู้กู้ยืมขัดกับระเบียบและหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมทั่วไปโดยการใช้กองทุนจะใช้ได้เฉพาะดอกเบี้ย จึงเป็นการใช้เงินเกินขอบเขต ปัจจุบันได้มีการชำระคืนเงินอย่างไรบ้าง และใครเป็นผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการไปถึงไหนอย่างไร ?

ประเด็นที่ 2 ชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร้องเรียนคณะสัตวศาสตร์ เรื่อง ชีพมูลในฟาร์มคณะฯ ส่งกลิ่นเหม็น ได้ดำเนินการจัดการแก้ไขอย่างไร เรื่องถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือไม่

ประเด็นที่ 3 กองกิจการนักศึกษาได้มีการนำขนมเสียและมีเชื้อราให้นักศึกษาในแต่ละคณะไปให้นักศึกษากิน ซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้น กองกิจการนักศึกษาทำงานหละหลวม หากผู้ปกครองเด็กนักศึกษาทราบก็จะเกิดเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย --

ประเด็นที่ 4 กรณีนายอุ๋นเรื่อน ชยัน ได้มีการสอบสวนจำนวนเงินที่ยังเคลียร์ไม่ได้ ได้ดำเนินการเป็นที่สิ้นสุด หรือในเรื่องบัญชีเงินที่ยังคงค้างและยังหาไม่ครบจำนวน

ประเด็นที่ 5 ได้ทราบข่าวว่าจะมีการประมูลรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นค. 1922 เชียงใหม่ของสำนักวิจัยฯ ซึ่งในการประมูลครั้งที่ผ่านมามีผู้ประมูลในราคา 2.2 ล้านบาท แต่ผู้ประมูลได้ไม่ขอรับรถและสละสิทธิ์ทำให้ผู้ประมูลรายอื่นเสียสิทธิ์ และมีผู้ประมูลหลายท่านได้แจ้งว่าจะไหลของรถคันดังกล่าวได้หายไปจำนวนหลายชิ้น ตามที่ปรากฏ จึงมีการยกเลิกการประมูลครั้งนั้น จึงเป็นเหตุให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าอะไหล่ชิ้นนั้นหายไปได้อย่างไร ? ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีนี้หรือไม่ ซึ่งโดยหลักการแล้วการใช้รถยนต์ของทางราชการทุกคัน จะต้องมีการบันทึกการใช้รถของพนักงานขับรถหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้เอารถไปใช้เอง (กรณีไม่มีผู้ขับ) รายงานประจำเดือน บันทึกรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนทุกเดือนแล้วเหตุใดใครเป็นผู้ใช้รถเป็นคนสุดท้ายก่อนที่จะมาจอดไว้ที่สำนักวิจัยฯ จะต้องหาผู้รับผิดชอบและได้ดำเนินการฟ้องร้องต่อผู้ประมูลครั้งแรก อย่างไร ? และจะเปิดประมูลครั้งใหม่ต่อซึ่งเรื่องเก่ายังไม่เสร็จสิ้นถึงแม้ ส.ต.ง. จะแจ้งให้ประมูลใหม่ได้ก็ตาม

ประเด็นที่ 6 ตามที่ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สุเขต สกุลทอง ได้นำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 เข้ามาดำเนินการในมหาวิทยาลัย ถามว่ามหาวิทยาลัยได้ อะไรบ้าง แต่ละคณะถอนตัว ทำไปแล้วการตลาดจะไปได้ดีไหม ต้องมีตลาดรองรับ ทำด้วยความโปร่งใส ไม่ให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เสียหาย

จึงขอให้ท่านเร่งรัดผู้เกี่ยวข้องของสรุปผลการแก้ไขปัญหาและชี้แจงในข้อจริง
วันที่ 21/7/65

คนรักแม่โจ้

รับทราบ
นางสาว...
21.7.65